

Cái đạo báo chí hay nói nhiều đến "phây-xò-búc" (facebook - mạng xã hội), một kẻ ít rành về công nghệ thông tin như tôi chả mấy quan tâm đến. Nhưng rồi một lần tình cờ vào facebook, tôi mê như điều đồ. Phải khâm phục anh chàng Mark Zuckerberg - cha đẻ của facebook quá tài để nghĩ ra cách kết nối mọi người trên khắp thế giới. Vào facebook, kết bạn với người này, bạn sẽ tìm ra những người bạn khác mà có khi đã mấy chục năm không gặp. Mà đã "gặp" trên facebook rồi

với hơn 25.000 người. Mỗi trang có ban quản trị riêng nhưng đều có điểm chung là tạo diễn đàn cho những ai yêu thích Nha Trang vào đây chia sẻ suy nghĩ, hình ảnh, tình cảm đặc biệt dành cho thành phố biển.

Cô bạn thân ở xa có lần nói, mỗi lần nhớ Nha Trang, cô lại lang thang vào những trang này cho... đỡ nhớ! Thì đấy, nhớ biển đã được thấy biển qua những tấm ảnh rất Nha Trang; thêm món ăn dân dã miền biển, đã có "thực đơn" được cập nhật đầy đủ: nào là bánh canh, bánh bèo, bánh

giòn tan và tấm lòng hiếu khách của người dân phố biển; thích cái không khí thanh bình ở Nha Trang... Có một đôi vợ chồng định cư ở Mỹ đã trải lòng trên *Tôi yêu Nha Trang* như thế này: "Mình không sinh ra và lớn lên ở Nha Trang nhưng chợt phải lòng thành phố xinh đẹp này. Năm nào về nước, hai vợ chồng mình cũng phải ghé Nha Trang. Mỗi lần đặt chân đến sân bay Cam Ranh, chúng mình như có cảm giác được trở về nhà, được trở về với thành phố biển hiền hòa, xinh đẹp...". Có bạn sinh viên năm

Với những người đang sinh sống tại Nha Trang, họ đều dặn chia sẻ, cập nhật tin tức, hình ảnh về Nha Trang cho những người xa quê và các "fan hâm mộ" của thành phố biển. Ngược lại, những diễn đàn này lại trở thành nơi để các thành viên "trút" nỗi nhớ Nha Trang. Nói ghiền là vì thế. Tưởng tượng một ngày nào đó, facebook bỗng ngưng... biến mất, chắc chắn cuộc sống sẽ thiếu hẳn một thứ gia vị, cư dân mạng sẽ không biết trút buồn vui và nỗi nhớ vào đâu cho thỏa. Lại trở về thời



Yêu Nha Trang qua... facebook

LỆ HẰNG

Tôi bị ghiền! Khi phát hiện ra thì cũng đủ biết độ ghiền đến cỡ nào. Ngày nào không dùng, ngày đó bứt rứt không yên, chỉ cần chạm tay vào nó đã thấy lâng lâng, đầy cảm xúc... Xin bạn đọc đừng vội trách ngày Tết thiếu gì chuyện nói, ai lại nói chuyện ghiền ngập ở đây. Thật ra, cái thứ mà tôi bị ghiền chính là... facebook!

thì tha hồ "tám" chuyện hàng ngày, lại còn được cập nhật thường xuyên hình ảnh, tâm trạng, suy nghĩ, cảm xúc... của nhau. Anh bạn tôi hài hước: "Facebook tài thật, thẳng con mình rút ruột đẻ ra, gọi mình bằng bố; giờ chỉ cần click chuột một cái, đã thành bạn của bố". Hóa ra là cậu con học lớp 5 đã biết tạo trang cá nhân, người đầu tiên cậu muốn "add friend" (kết bạn) là bố!

Nói đến tính tiện lợi, quảng bá của facebook cả ngày vẫn chưa hết chuyện. Chuyện tôi muốn nói đến ở đây là vì quá ghiền nó nên tôi phát hiện có nhiều người bị ghiền giống mình. Những người ghiền facebook lại quá yêu mến thành phố Nha Trang nên lập thành hội những người yêu thích Nha Trang trên facebook. Chỉ cần gõ cụm từ "thành phố Nha Trang" trên facebook, bạn sẽ thấy rất nhiều trang được lập dành riêng cho những người yêu mến Nha Trang. Trong số đó có một vài trang thu hút được nhiều thành viên như: *Thành phố Nha Trang*, *Tôi yêu Nha Trang*, *Hội những người yêu Nha Trang*, *Nhatrangclub*... Riêng trang *Nha Trang tôi yêu* hiện đang có lượng người "like" (thích) nhiều nhất

xèo...; nào là chả cá, bún cá; rồi thì đủ các loại hải sản quê nhà. Có ở xa Nha Trang nửa vòng trái đất, chỉ cần một cú click chuột, chỉ cần chia sẻ vài dòng status "nhớ Nha Trang quá...", lập tức nỗi nhớ này sẽ được nguôi ngoai bởi những comment (bình luận) đồng điệu mà bất cứ ai đọc được đều cảm nhận rằng, có một tình yêu rất lớn của cư dân mạng dành cho Nha Trang, cho người Nha Trang...

Mà đâu phải chỉ có người Nha Trang mới thể hiện tình cảm với thành phố biển. Có những người đi Nha Trang du lịch vài lần; có người chỉ ghé qua thành phố một lần... cũng bắt đầu "ghiền" Nha Trang. Dùng từ "ghiền" là bởi họ quá thích Nha Trang, thích từ con đường Trần Phú với biển xanh, cát vàng đến những quán cà phê lãng mạn; thích nụ cười

cuối cũng thôn thức: "Sắp rời Nha Trang rồi, nhớ quá đi thôi. Về quê công tác nhưng nhất định mỗi năm mình sẽ đến Nha Trang một lần". Cũng có người chưa bao giờ đặt chân đến đây nhưng chắc ghiền facebook (giống tôi) rồi ghiền luôn cả những trang dành riêng cho Nha Trang, nên mỗi lần chiêm ngưỡng hình ảnh và những bình luận về Nha Trang trên facebook đều tấm tắc: "Thích Nha Trang quá..." và đặt mục tiêu "có chết cũng phải đến Nha Trang một lần cho biết!"

xưa, nhớ quê, nhớ biển, nhớ những món ăn quen thuộc cũng chỉ biết ngậm ngùi để trong lòng...

Ngoài kia, mai đã nở, xuân đã về. Trên facebook, không khí xuân cũng tung bừng không kém. Có người xa Nha Trang cả năm, về đến nhà cũng không quên nhắn gửi vài dòng vào facebook: "Nha Trang ngày về. Xuống phố, hít thở mùi biển, nhâm nhi ly cà phê... Thích quá đi thôi...".

Chỉ có bấy nhiêu thôi mà đã nhận được vài trăm lượt bấm "like".

Tình yêu dành cho Nha Trang để thương thật!

□ L.H



● Một số hình ảnh do các thành viên trên trang "Thành phố Nha Trang", "Tôi yêu Nha Trang" chia sẻ.

